

ชื่อเรื่อง	การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลพุดตาลหวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ชื่อ-สกุล นักศึกษา	จิรนนท์ ธรรมรงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญาศิริ งามสะอาด
หลักสูตร	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปี พ.ศ.	2567

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลพุดตาลหวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นวิจัยเชิงปริมาณ กรอบแนวคิดใช้แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้านี้ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุดตาลหวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 35,869 คน นำมาคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณของทาโร ยามาเน่ ได้จำนวน 395 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มาตรฐานประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักประสิทธิผล และอยู่ในระดับมาก 9 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักประสิทธิภาพ ด้านหลักการกระจายอำนาจ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการตอบสนองและด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลพุดตาลหวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนำหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลพุดาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ การบริหารจัดการ การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลพุดาหลวงในจังหวัดชลบุรี